



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการประชุมและพิธีการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร.๘๐๔๒

ที่ ศธ ๐๕๑๘.๐๑/

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรียน กค, กจ, กผ.

ด้วยสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วาระที่ ๔.๘ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์และ วิธีการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ของลูกจ้างประจำ และบุคลากรที่มีชื่อตำแหน่งเหมือนลูกจ้างประจำ นั้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติหลักเกณฑ์และบัญชีโครงสร้างโดยมีผลใช้บังคับ ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ และ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ดังนี้

๑. ลูกจ้างประจำ (เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน), ลูกจ้างบรายได้ (ลักษณะ ลูกจ้างประจำ) และลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว (ลักษณะลูกจ้างประจำ) อนุมัติให้กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตามนัยหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖

๒. อนุมัติบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ลักษณะลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการ), บัญชีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของลูกจ้างประจำของส่วนราชการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ และ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ และบัญชีเงินเพิ่มสำหรับ พนักงานมหาวิทยาลัยลักษณะลูกจ้างประจำของส่วนราชการที่ได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ รวม ๔ ฉบับ

ทั้งนี้ เนื่องจากบัญชีดังกล่าวได้จัดทำขึ้นเฉพาะคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยมีอยู่เดิม หากมหาวิทยาลัยมีความจำเป็นที่จะต้องจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติ เฉพาะตำแหน่งนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ อนุมัติให้กองคลังและกองการเจ้าหน้าที่ร่วมกันจัดทำบัญชีเพิ่มเติม ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยให้ได้รับเงินค่าจ้างสูงกว่าอัตรา ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ๑.๕ เท่า

๓. เนื่องจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับเงินค่าจ้างตามผลของหนังสือดังกล่าว เห็นควรอนุมัติให้ กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการเลื่อนเงินค่าจ้างรอบการประเมินที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (๑ เมษายน ๒๕๕๖)

๔. อนุมัติให้หลักเกณฑ์ดังกล่าว มีผลบังคับใช้กับลูกจ้างประจำและบุคลากรที่มี
ชื่อตำแหน่งเหมือนลูกจ้างประจำ ทุกประเภทการจ้างของมหาวิทยาลัยที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย เงินงบประมาณของหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย เงินทุน รวมทั้งโครงการศึกษาภาคพิเศษ
ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้ขีดความสามารถและเงินงบประมาณในการจ่ายเงินค่าจ้างของแต่ละหน่วยงาน/โครงการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป



(นายธีระ ทองประกอบ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัยฯ

- หมายเหตุ (✓) ได้ส่งเรื่องเดิมมาพร้อมแล้ว กค.
() ได้ส่งสำเนาเรื่องเดิมมาพร้อมแล้ว
() ไม่มีต้นเรื่อง